



THƯ NGỎ !

Công tác tuyển sinh vào lớp 10 theo Chương trình GDTX cấp THPT Năm học 2023 – 2024

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện Hoàng Hóa
- Các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Lời đầu tiên thay mặt Ban giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoàng Hóa xin gửi tới BGH, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và lời cảm ơn sâu sắc đã luôn tin tưởng, đồng hành, ủng hộ Trung tâm GDNN-GDTX trong thời gian qua. Qua thư này chúng tôi chia sẻ với quý Nhà trường, quý phụ huynh và các em học sinh những thông tin về trung tâm, chương trình đào tạo để giúp các em học sinh có sự lựa chọn tốt nhất, phù hợp với điều kiện và khả năng của mình.

Trung tâm GDNN-GDTX được thành lập theo Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở đổi tên Trung tâm GDTX-DN Hoàng Hóa thành Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Hóa và bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ là Đào tạo nghề - Hướng nghiệp; dạy học theo chương trình GDTX cấp THPT; liên kết đặt địa điểm đào tạo trình độ trung cấp.... Với 100% đội ngũ nhà giáo có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn đầy nhiệt huyết yêu nghề.

Trong những năm qua Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Hóa không ngừng phát triển về mọi mặt và là một trong những trung tâm nằm trong tốp đầu của ngành GDTX về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao. Năm học 2022 - 2023 tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100% và có trên 30 học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước; nhiều học sinh ra trường được Trung tâm giới thiệu đi làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp với mức lương cao như: Tổng công ty Lắp máy Lilama; Khu kinh tế Nghi Sơn, Xuất khẩu Lao động Nhật Bản; Đức, du học Hàn...

Cùng với dạy học văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT. Công tác đào tạo nghề trình độ Trung cấp và giới thiệu việc

làm của Trung tâm đã thu hút được sự quan tâm của phụ huynh và học sinh, đủ nhận biết được khả năng của mình để chọn đúng nghề, hướng đi phù hợp với năng lực sở trường và nhu cầu lao động xã hội.

Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS Trung tâm luôn mở rộng vòng tay chào đón các em về học tại Trung tâm, các em được học văn hóa theo Chương trình GDTX cấp THPT và được đăng ký học trình độ trung cấp miễn phí với các ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Sau 3 năm học tại Trung tâm các em sẽ được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và được đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. Từ mái trường Trung tâm rất nhiều học sinh đã tự khẳng định mình và thành đạt.

Ngoài ra, Trung tâm sẽ có chính sách sách ưu tiên đối với những học sinh có học lực khá, giỏi vào học tại Trung tâm (nếu các em đạt giải nhì cấp huyện hoặc giải ba cấp tỉnh trở lên) được hỗ trợ chi phí học tập. Chỉ cần các em có ước mơ và không ngừng cố gắng, các thầy giáo, cô giáo luôn mở rộng vòng tay chào đón và đồng hành cùng các em trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc Quý nhà trường, các bậc phụ huynh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh có sự lựa chọn đúng nhất cho tương lai của mình.

Trân trọng cảm ơn!

Điện thoại liên hệ: 0943418168 – 0937830868

Website: <https://trungtamgdn-gdtxhoanghoa.edu.vn/>

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Văn Bài



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀNG HÓA

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

THÔNG TIN NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoàng Hoang Hóa

Địa chỉ: Thôn Tứ Luyện xã Hoang Đạo- huyện Hoang Hóa- Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0943418168 – 0937830868

Website: trungtamgdnn-gdtxhoanghoa.edu.vn

Email: ttgdtx.hoanghoa@thanhhoa.edu.vn

1. Đào tạo nghề trình độ sơ cấp, Trung cấp và dạy nghề thường xuyên

Ngành, nghề đào tạo	Hệ đào tạo Trung cấp	Hình thức & thời gian tuyển sinh
Lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp	Chính quy	Xét tuyển liên tục trong cả năm
Hàn	Chính quy	
Hướng dẫn du lịch	Chính quy	
May thời trang; May Công nghiệp	Chính quy	
Kỹ thuật chế biến món ăn	Chính quy	
Nghề vụ nhà hàng	Chính quy	
Tin học ứng dụng	Chính quy	
Gò hàn	Chính quy	
Điện – nước	Chính quy	
Chăn nuôi, thú y	Chính quy	
Liên kết Đào tạo cấp văn bằng chứng chỉ : tin học, ngoại ngữ ... theo quy định pháp luật.	Bồi dưỡng	
Lái xe mô tô Hạng A1	ĐT Thường xuyên	

2. Đào tạo văn hóa chương trình GDTX cấp THPT

Chương trình đạo tạo	Chỉ tiêu TS hàng năm	Hình thức & thời gian tuyển sinh
Dạy văn hóa THPT lớp 10-11-12	350-400 HS (Quy mô hàng năm từ 900 -1200 học viên)	Xét tuyển học bạ THPT và kết quả thi lớp 10 THPT



Địa chỉ: Thôn Tứ Luyện, Hoang Đạo Hoang Hóa, Thanh Hóa